



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๐๑๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑. นางไซศรี เต็มเปี่ยม

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

เพิ่มเติม สอบสัมภาษณ์

วันที่สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เตรียมข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ผลงานที่ส่งประเมิน และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน

1. การนำเสนอเค้าโครงผลงาน หรือผลงานที่ส่งประเมิน
2. ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. รูปแบบการนำเสนอ Power Point (โดยนำเสนอใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)
4. เอกสารประกอบการนำเสนอ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นลักษณะ One Page (จำนวน 5 ชุด)